

Số: 3258/TB-VPUBND

Quảng Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 để tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức Hội nghị, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và gần 900 đại biểu là Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ quán, các tỉnh Nước CHDCND Lào; đại diện các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức tín dụng; đại diện lãnh đạo của gần 800 Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị đã diễn ra theo Chương trình, kịch bản; Hội nghị đã nghe bài khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; nghe các diễn giả phát biểu và đặc biệt Hội nghị đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án, với tổng vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Trong đó, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án của 23 Nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng, tương đương 1,29 tỷ USD; trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án của 24 Nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng, tương đương 6,05 tỷ USD. Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Bộ Thông tin và Truyền thông trao Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho UBND tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng, các doanh nghiệp đã hỗ trợ tỉnh Quảng Bình hơn 10,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị Hội nghị từ tổ chức các hội nghị tại Hà Nội, Philipines, Singapore đến khâu lập danh sách đại biểu, in gửi giấy mời, mời MC, thiết kế backdrop, xây dựng kịch bản, thiết kế, in ấn tài liệu khoa học, kỹ lưỡng; công tác hậu cần, đưa đón, bố trí nơi ăn, nghỉ, tổ chức các buổi tiệc, tổ chức tham quan, bố trí cán bộ theo dõi, hướng dẫn các đoàn được tổ chức bài bản, chu đáo; công tác an ninh Hội nghị được đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự Hội nghị; công tác giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm được thực hiện tốt; kịch bản và phương pháp tổ chức Hội nghị hiện đại...

Thành công của Hội nghị đã nhận được lời khen ngợi của các đại biểu dự Hội nghị cũng như lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn và các nhà đầu tư; khẳng định sự quyết tâm, đổi mới của lãnh đạo tỉnh trong việc kêu gọi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Quảng Bình như là một địa điểm đầu tư hấp dẫn, nhiều tiềm năng đối với các nhà đầu tư.

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 biểu dương và đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu, tổ chức thành công Hội nghị, đặc biệt là sự hỗ trợ của Ngân hàng CP TM Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Quá trình tổ chức Hội nghị không thể tránh khỏi những thiếu sót, các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

2. Một số nội dung triển khai sau Hội nghị

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các Dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; cũng như các thủ tục đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận đầu tư Dự án.

- Các sở, ngành, đơn vị tham gia tổ chức Hội nghị khẩn trương tổng hợp kinh phí liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh xem xét phân bổ kinh phí an sinh xã hội do các ngân hàng, doanh nghiệp hỗ trợ tại Hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCD;
- Các sở, ngành, đơn vị tham gia;
- VPUB: LĐVP, TH, KGVX, KT, XDCB, NC;
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trần Quang